

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

(ด้านเกษตรผสมผสาน)

14. นายมะสุกี เจ๊ะเกาะอุเซ็ง

ข้อมูลทั่วไป

นายมะสุกี เจ๊ะเกาะอุเซ็ง (อายุ 46 ปี) ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ด้านเกษตรผสมผสานและปลูกผักในภาชนะ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 39 บ้านปีแถมุดอ หมู่ที่ 10 ตำบลบุกิต อำเภोजะเอยร์ จังหวัดนราธิวาส พิกัด : 47N E 815123 N 685326 มีสมาชิกครัวเรือน จำนวน 2 ราย แรงงานภาคการเกษตรเป็นสมาชิก ในหมู่บ้าน จำนวน 10 ราย รายได้ - บาท/ปี พืชผักไว้บริโภคในครัวเรือนและ แจกจ่ายในชุมชน จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริในปี พ.ศ. 2567



หลักการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ

เดินประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ปัจจุบันได้รับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านปีแถมุดอ มีแนวคิดที่จะทำการเกษตรในพื้นที่เพื่อเป็นการเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งในพื้นที่ชุมชนมีพื้นที่ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงได้ร่วมตัวของสมาชิกในหมู่บ้านมาปลูกผัก โดยได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง พร้อมได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ทำให้เกิดมีแรงบันดาลใจในการทำเกษตร หลังจากนั้นได้นำองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองทำการเกษตร ปลูกผักไว้บริโภคในชุมชน และจำหน่าย สร้างรายได้ให้ครอบครัว และได้รื้อฟื้นแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตของตนเอง

กิจกรรมในแปลง

ดำเนินกิจกรรมการทำเกษตรปลูกผักผสมผสานและปลูกผักในภาชนะ มีแปลงเกษตร 2 แปลง จำนวน 2 ไร่ ด้านพืชผัก อาทิ ถั่วพู ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยม มะเขือ พริก และผักบุ้ง เป็นต้น ด้านประมง เลี้ยงปลาในบ่อเลี้ยงปลาในกระชังและในบ่อดิน



องค์ความรู้ที่มี

1. มีองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงได้รับสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน อาทิ ปูนขาว ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยปุ๋ยสด และสารเร่ง พด.ต่างๆ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

2. มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักผสมผสาน การปลูกพืชผักหมุนเวียน โดยได้เข้ารับการฝึกอบรมการปลูกพืชผักในพื้นที่ดินทรายจัด ฝึกอบรมการจัดการสวนไม้ผลครบวงจร และองค์ความรู้การจัดการโรคและแมลง การสังเกตอาการ และวิธีการจัดการโรค รวมถึงได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ผล อาทิ พริกหยวก กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ พริกชี้ ถั่วพู มะละกอ กัลฉ่าย และมะพร้าว จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

3. มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดแบ่งพื้นที่ สัดส่วนในการบริหารจัดการการปลูกพืช การเลือกชนิดพืชปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จากการเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

4. มีองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ภายในแปลงของตนเองได้ มีการพัฒนาพื้นที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำเกษตรได้อย่างหลากหลายขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ของเกษตรกรศูนย์เรียนรู้และเกษตรตัวอย่าง และได้รับความรู้ผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ อาทิ YouTube SARA-D วิถีเกษตร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รายการมาแฉัดแลพิกุลทองฯ และจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ